

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ อยู่ที่ 31.16 แข็งค่าจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ หลังรับรู้ผลประชุม FOMC

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ เปิดตลาดอยู่ที่ 31.16 แข็งค่าจากวานนี้ซึ่งปิดตลาดที่ 31.22

*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้มีแนวรับอยู่ที่ 31.10 แนวต้านที่ 31.25

*ดีลเลอร์ระบุว่า เงินดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น จากแรงเทขายออกมาหลังรับรู้ผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ (FED)

*ผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) เมื่อคืนที่ผ่านมา เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ หลังมีมติให้ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 1.50-1.75% รวมถึงมุมมองของคณะกรรมการ FOMC ส่วนใหญ่ ประเมินการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตลอดทั้งปีไว้ 3 ครั้ง เป็นการดำเนินนโยบายปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งตลาดรับรู้ล่วงหน้าแล้ว

*การส่งออกในเดือน ก.พ.61 มีมูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 10.3% ยังเติบโตได้ดีในทุกตลาดสำคัญ โดยเฉพาะตลาดสหรัฐเอเชียใต้ เอเชีย(5) CLMV และมีการขยายสู่ตลาดที่มีศักยภาพและตลาดใหม่อื่นๆ มากขึ้น โดยกลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 16 โดยเฉพาะข้าว ไม้สัดแช่แข็งและแปรรูป ส่วนกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12 ขยายตัวสูงในกลุ่มรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์

*นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า เดือนก.พ.61 ค่าเงินบาทแข็งค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 31.60 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ กระทบรายได้ในรูปเงินบาทของผู้ส่งออกหดตัว 0.6% จากที่เคยมีมูลค่า 647,360 ล้านบาท ในเดือนก.พ.60 ลดลงเหลือ 643,705 ล้านบาทในปี 61 ซึ่งลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 1 ปี

*นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่า การแข็งค่าของเงินบาทเกิดจากไทยมีการเกินดุลการค้าและเกินดุลบัญชีเดินสะพัดซึ่งรัฐบาลได้หารือเรื่องค่าเงินบาทกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แล้ว และ ธปท. ระบุปัญหาหารวมถึงดูแลอยู่แล้ว รัฐบาลจะไม่ก้าวท้าว ทั้งนี้ ยังมั่นใจว่าการส่งออกจะสามารถเติบโตตามเป้าหมายที่ 8% จาก 2 เดือนแรกของปี 61 เติบโตเฉลี่ย 12-13%

*ตลาดให้ความสนใจติดตามทิศทางนโยบายกีดกันทางค้าของสหรัฐ รวมถึงผลการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) ที่คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 0.5%

*เมื่อวานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,077.11 ล้านบาท

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้